



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น	การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง -เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวว่า สธ.ยังคงประจำจุดบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ร่วมกับทีมแพทย์จาก รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมสนับสนุนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ทีมช่วยเหลือเยียวายจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และยังจัดแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.แม่สาย และรพ.ชุมชนใน จ.เชียงราย ประจำรพ.สนามขนาด 10 เตียง และเตรียมระบบส่งต่อไปรพ.แม่สาย และรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ หากผู้ประสบภัยมีปัญหาสุขภาพ ตลอด 24 ชม. จนกว่าเสร็จสิ้นภารกิจ
สปริงนิวส์	-เสนอข่าว นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน หรือ “หมอล็อต” สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ ยืนยันว่า ข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่องต้องกักกันทั้ง 13 คนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นเวลา 7 วัน เพื่อตรวจร่างกายว่าปลอดภัยก่อนให้เจอกับครอบครัว ถือเป็นหลักปฏิบัติสากล และถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก	-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ได้รายงานเรื่องการตรวจร่างกายผู้ประสบภัยและทีมค้นหาหากออกจากถ้ำแก่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แล้ว ซึ่งเป็นมาตรการที่ควรเตรียมพร้อมไว้ ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 13 คนหรือหน่วยกู้ภัยจะต้องติดเชื้อโรค แต่หากพบอาการผิดปกติ ต้องส่งตรวจเชื้อโรคทันที
สำนักข่าวไทย สปริงนิวส์ ผู้จัดการรายวัน	-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการเยียวยาจิตใจครอบครัวและญาติ พบว่า มีความเครียด ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ โดย 3 ราย เครียดระดับรุนแรง ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ ทีมสื่อมวลชนจากหลายสำนักที่เข้าไปซักถามญาติตลอด หากเป็นไปได้ขอให้เลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติที่เป็นผู้หญิง วัยรุ่น และเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจิตใจเปราะบาง เกิดความเครียดได้ง่าย ทั้งนี้ เหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้ไม่ควรกล่าวโทษหรือตำหนิใคร และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการดูสื่อจากโซเชียลมีเดียที่แชร์ข้อความกัน เพราะอาจทำให้เกิดความสับสน วิดกกังวลและตื่นตระหนกได้
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก	-เสนอข่าว พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ โฆษกกรมสุขภาพจิต และรอง ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัย ควรให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพวกเขาว่าปลอดภัยแล้ว ได้รับการดูแลทั้งกายและจิตใจอย่างเหมาะสม ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ด้านนอก ควรดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอ และพูดคุยกับคนอื่นให้รู้ว่าไม่ได้รู้สึกแย่อยู่คนเดียว รวมทั้งการได้รับกำลังใจจากหลายๆ คน ช่วยได้เป็นอย่างดี ส่วนการทำพิธีหรือสร้างทรงต่างๆ ถ้าทำแล้วไม่เกิดอันตราย เป็นไปลักษณะที่ให้กำลังใจก็ไม่ใช่ไร เพราะแต่ละคนมีความเชื่อความศรัทธาต่างกัน
ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	-เสนอข่าว คนไทยทั่วประเทศส่งแรงใจให้โค้ช-เด็กนักฟุตบอลทั้ง 13 คนให้ออกมาได้อย่างปลอดภัย เช่น จุฬาราชมนตรีให้ชาวไทยมุสลิมร่วมกันละหมาดและขอพร, นักเรียนจาก จ.ยะลา ทำคลิปเสียงจากใต้สุดสยามส่งกำลังใจ, นักฟุตบอล-ดารา-นักร้อง-นักแสดง ร่วมโพสต์ส่งกำลังใจ, คนในโซเชียลฯ ติดแฮชแท็กคนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด นอกจากนี้ ในงานกิจกรรม “6x4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไถ่องค์ราชัน ปีที่ 3” ช่วงก่อนปล่อยขบวน นักปั่นทุกคนได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อรวมจิตอธิษฐานส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยด้วย
เว็บไซต์ไทยรัฐ ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก เดลินิวส์	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. นำคณะเข้าพบนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการณรงค์ “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก” โดยนายกฯ ได้สอบถามสถานการณ์ พร้อมกำชับการควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย จากนั้นดูคิวอาร์โค้ดที่มีข้อมูลให้ประชาชน

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ เดลินิวส์ คอลัมน์ กับแกล้ม การเมือง ข่าวสด</p>	<p>สามารถเข้าไปดูวิธีการป้องกัน และชมวิดีโอการณรงค์พิชิตยุงลาย พร้อมทั้งให้นาวีดีโอไปเผยแพร่ทางกรมประชาสัมพันธ์และสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ และยังร่วมกิจกรรมใช้ไฟฉายส่องหาลูกน้ำ ใส่ทรายอะเบท นีดสเปรย์ตะไคร้หอมป้องกันยุงด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายสวัสดิ์ ชัยนดี ผอ.รพ.สต.บ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า หมูบ้านป่าลาน ตรวจพบการติดเชื้อใช้เลือดออกเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่รพ.ศรีสังวาลย์ จันท.ได้ระดมพินหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท รวมถึงสอบสวนประวัติผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัยครบทุกหลังคาเรือน โดยตั้งแต่ 30 พ.ค.-22 มิ.ย. พบผู้ป่วยแล้ว 29 ราย ผู้สงสัยอีก 13 ราย สาเหตุที่ใช้เลือดออกกระบาดมากส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเมื่อเจ็บป่วยชาวบ้านเลือกรักษาด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์มากกว่ามาพบแพทย์</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศ ไทย</p>	<p>โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของก.ศึกษาธิการ ว่า ก่อนหน้านี้ กสพท.ได้ทำเรื่องของบประมาณปี 2561-2570 จากสำนักงบประมาณ 90,000 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มปีละ 3,000 คน ใน 10 ปี ข้างหน้า แต่สำนักงบประมาณกลับให้ไปทบทวนใหม่ และเห็นว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีคงไม่มีทางสำเร็จ เพราะขาดวิสัยทัศน์เรื่อง "การสร้างคน" และ "คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>หลักเกณฑ์ศึกษาต่อเนื่องทันตแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้ประกาศทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2560 กำหนดให้ทันตแพทย์ทุกคนต้องทำการศึกษาต่อเนื่อง ควบคู่กับการต่อใบอนุญาต ว่า หลักการทำเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง คือ ทำให้แพทย์มีภาระน้อยที่สุด ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อย แต่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยกิจกรรมหลากหลาย เช่น เข้าประชุมวิชาการ ตอบคำถามจากบทความวิชาการออนไลน์ และในอนาคตจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันให้สะดวกมากยิ่งขึ้น</p>
<p>แนวหน้า สำนักข่าวไทย</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิจพงศ์ เลขาธิการ อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. ตรวจค้นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร "บี.เอส.นิวเทรนด์" ถ.รอบสระหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังได้รับร้องเรียนว่าลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต และมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง อดอ้างสรรพคุณเกินจริง พบสินค้า 35 รายการ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์อาหารปลอม เช่น สมุนไพรลดน้ำหนักสูตรเร่งรัด มีการแสดงฉลากเพื่อให้เข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหารแล้ว 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น Pure Squalene, colostrum, CL collagen 3.ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ อดอ้างสรรพคุณ 4.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่มีฉลากภาษาไทย และฉลากแสดงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยื่นให้ผู้ประกอบการงดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ผู้บริโภคขอให้โทรตรงก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ให้สังเกตฉลาก โดยเฉพาะเครื่องสำอาง อาหารเสริมที่อ้างว่าสามารถช่วยให้ลดน้ำหนักได้ อาจมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตราย ซึ่งอย.เปิดช่องทางให้ตรวจสอบได้ผ่าน Line @FDAThailand และ www.fda.moph.go.th ด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>มหัศจรรย์ 1,000 วันฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวหลังเปิดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ" ว่า 1,000 วันแรกของชีวิต คือช่วงเวลาที่ทารกอยู่ในครรภ์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ขวบ เป็นช่วงสำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง ซึ่งผลการคัดกรองพัฒนาการในปี 2561 มีความครอบคลุม ร้อยละ 82.5 พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20.3 ซึ่งต้องเร่งค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม โดยร้อยละ 90 จะกลับมาเป็นปกติ ส่วนอีกร้อยละ 10 อาจมีปัญหาอื่น ๆ เช่น ออทิสติก หรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก เป้าหมายคือไม่มีทารกติดเชื้อรายใหม่ ในปี 2573 ซึ่งในปี 2561 ไทยผ่านการประเมินจากองค์การอนามัยโลกเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับรองมาตรฐานการดำเนินงาน โดยมีการจัดทำแนวทางและเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการยุติการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสระดับจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ</p>
<p>มติชน</p>	<p>เด็กวางยาพิษฆ่าครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงเหตุการณ์เยาวชนหญิงวัย 15 ปี นำยาฆ่าแมลงผสมน้ำให้แม่และน้องต่างบิดาดื่ม เนื่องจากไม่พอใจที่แม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุได้เพียง 15 วัน ว่า โดยข้อเท็จจริง คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ที่มีพฤติกรรมรุนแรงไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ล้วนมาจากเคยประสบปัญหาความรุนแรงกับตัวเองมาก่อนทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าต้องมีปัญหาทางสุขภาพจิตทั้งหมด อาจเป็นเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาด ต้องตรวจสอบเป็นรายบุคคลไป แต่สิ่งเหล่านี้ป้องกันได้ในระดับครอบครัว ต้องยึดหลักว่า อย่าเอาความขัดแย้งของพ่อแม่มาโยงกับความเป็นพ่อแม่ของตัวเอง เพราะหากกระทบต่อลูก จะส่งผลต่อสภาพจิตใจให้เกิดความคับข้องใจ เด็กจะมีปัญหาทางพฤติกรรมตามมา ส่วนสังคมออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการตำหนิผู้อื่น</p>
<p>ไทยรัฐ สื่ूपพิเศษ คืนคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยตาต้อกระจก</p>	<p>โรคตาต้อกระจก</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แนวทางการดูแลผู้ป่วยตาต้อกระจก ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านมามีขึ้นตามลำดับ โดยเป้าหมายในปัจจุบันคือต้องการจัดปัญหาตาต้อกระจกให้หมดไปจากประเทศไทย</p> <p>รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลิ่งค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ยืนยันว่า สถานการณ์ผู้ป่วยตาต้อกระจกในประเทศไทยเป็นไปเช่นเดียวกับทั่วโลกคือ ประชากรที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปจะป่วยเป็นต้อกระจกมากขึ้น ซึ่งการที่สปสข.ร่วมดำเนินการกับสธ. มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ที่ตาบอดหรือมองเห็นเลือนรางจากตาต้อกระจก ให้ได้รับการผ่าตัดเพื่อให้กลับมามองเห็นได้อย่างเดิม โดยเป้าหมายสูงสุดคือ ภายในปี 2563 ต้องไม่มีผู้ป่วยตาบอดจากตาต้อกระจกในประเทศไทยอีกต่อไป</p>
<p>แนวหน้า ไทยโพสต์</p>	<p>สัปดาห์เภสัชกรรม 2561</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จัดกิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561" ชูบทบาทเภสัชกรยุค 4.0 ในการรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล ลดผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาเชื้อดื้อยา และการสิ้นเปลืองงบประมาณด้านยาของประเทศ ภายใต้คำขวัญ "ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ปรีกษาเภสัชกร" โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและสมุนไพรในรพ. ร้านยาและหน่วยงานบริการสาธารณสุขพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23-29 มิ.ย. 2561</p>
<p>สปริงส์นิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "6x4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลูก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3" ภายใต้แนวคิด "ปั่นปลอดภัย" โดยความร่วมมือของ สธ. สสส. สมาคมหมออนามัย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และชมรมอสม. มีนักปั่นและผู้ร่วมงานกว่า 500 คน โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง 6 เดือนขึ้นไป ในเขตภาคเหนือกว่า 10,000 คน ทั้งนี้ ก่อนปล่อยขบวน นักปั่นทุกคนพร้อมส่งแรงใจให้ 13 ชีวิตที่ในถ้ำหลวงขอให้รอดปลอดภัยด้วย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>อาหารกลางวันเด็กนักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันได้ตรวจเยี่ยมการจัดการอาหารกลางวันของ 5 โรงเรียนใน 4 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี, โรงเรียนวัดหงส์ปทุมवास จ.ปทุมธานี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมทามงคล จ.นครปฐม และโรงเรียนที่ปักกรวิทยาพัฒนา (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.สมุทรสงคราม เพื่อติดตามใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารงบประมาณ, คุณภาพอาหาร โภชนาการ สุขอนามัย และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภายในเดือนก.ค.นี้ จะขยายผลส่งคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนไหนจัดอาหารกลางวันได้ดีแล้วนำไปต่อยอด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เวิลด์ มอนิเตอร์</p>	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) รายงานอ้างกระทรวงเกษตรจีน ว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 กำลังระบาดในฟาร์มไก่แห่งหนึ่งที่มณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกของจีน โดยมีไก่ติดเชื้อตาย 1,050 ตัว ซึ่งมีการกำจัดไก่ทั้งหมดแล้ว นับเป็นการพบไข้หวัดนก H5N1 ครั้งแรกในรอบ 4 ปีของจีน</p>

